



ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2560

เผยแพร่เดือน กรกฎาคม 2560

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์ : 0 5440 9145 ถึง 7 โทรสาร: 0 5440 9145 เว็บไซต์: www.pyo.moph.go.th E-mail: fdapv56@hotmail.com

สสจ.พะเยาเตือนให้ระมัดระวังการเลือกซื้อน้ำผึ้ง ระวังน้ำผึ้งปลอม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตือนผู้บริโภคระมัดระวังน้ำผึ้งปลอม หากต้องเลือกซื้อน้ำผึ้งควรสังเกตที่สี กลิ่น ภาชนะบรรจุ ที่ไม่ผิดปกติ หรือเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้

นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จากที่มีข่าวเมื่อไม่นานมานี้ มีการตรวจจับแหล่งผลิตน้ำผึ้งปลอมในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จึงขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกซื้อน้ำผึ้ง ซึ่งน้ำผึ้งปลอมที่ถูกตรวจสอบพบส่วนมากทำมาจากแบะแซ น้ำตาลทราย วัตถุแต่งกลิ่นน้ำผึ้งสังเคราะห์ ซึ่งทำให้มีสี กลิ่น และรสชาติคล้ายน้ำผึ้งมาก หากบริโภคในปริมาณมากจะส่งผลเสียต่อร่างกาย โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกซื้อน้ำผึ้ง โดยควรเลือกซื้อน้ำผึ้งที่มีลักษณะขุ่นหนืด มีความโปร่งใสหรือโปร่งแสง ไม่มีตะกอนหรือสิ่งเจือปน ไม่มีไขผึ้ง ไม่มีฟอง ไม่มีกลิ่นบูดเปรี้ยว บรรจุในภาชนะปิดสนิท สะอาด ไม่ควรซื้อจากร้านข้างทางที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือเพื่อความมั่นใจในการเลือกน้ำผึ้งแท้ควรซื้อน้ำผึ้งยี่ห้อต่างๆ ที่มีรายละเอียดบนฉลากครบถ้วน เช่น ชื่ออาหาร ชื่อที่ตั้ง สถานที่ผลิต เครื่องหมาย อย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก ส่วนวิธีการทดสอบน้ำผึ้งว่าแท้หรือไม่นั้นมีวิธีการทดสอบง่ายๆ โดยนำน้ำผึ้งหยดลงบนกระดาษทิชชูเพื่อดูการดูดซึม ถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้ของน้ำผึ้งจะไม่ขยาย แต่ถ้าเป็นน้ำผึ้งปลอมจะขยายกว้างขึ้น อีกวิธีหนึ่งคือใช้วิธีจุ่มไม้ขีดลงไปในน้ำผึ้ง ถ้าจุดไฟติดแสดงว่าเป็นน้ำผึ้งแท้ แต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดเพื่อความปลอดภัยควรซื้อน้ำผึ้งจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือมีเครื่องหมายการค้ารับรองจึงจะได้ น้ำผึ้งที่สะอาดปลอดภัยอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ผู้บริโภคควรพิจารณาให้ดีก่อนเลือกซื้อน้ำผึ้ง โดยเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หากสงสัยว่าเป็นน้ำผึ้งปลอมขอให้แจ้งได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-409145-7